

สรุปรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันกำกับการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลห้วยแถลง
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	มาตรการป้องกันกำกับการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดทางละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
๑	มาตรการการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ๑.๑ ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง เรื่องการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล ห้วยแถลง	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๒	มาตรการการป้องกันกำกับการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ๒.๑ ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง เรื่องมาตรการการป้องกันกำกับการรับสินบนเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล ห้วยแถลง	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๓	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล ห้วยแถลงผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
๔	มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล ห้วยแถลง	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัด สวัสดิการภายในสถานพยาบาล
๕	มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๕.๑ ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง เรื่องมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถม พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล ห้วยแถลงผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
๖	มาตรการป้องกันกำกับการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดโรงพยาบาลห้วย แถลง ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการ จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการจัดหาพัสดุที่กฎหมายกำหนด ๖.๑ ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง เรื่องมาตรการป้องกันกำกับการทุจริตและแก้ไขการ กระทำผิดวินัย	เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาล ห้วยแถลง	ไม่มี	๑.มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ตาม ระเบียบราชการจริง ๒.เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง ๓.ไม่พบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ต่างๆ ผิดระเบียบฯ



(นายเกียรติศักดิ์ โละไธสง)

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ